

Tilkynning til farþega um nýja kórónaveirusýkingu (COVID-19)

Viðvörðun til ferðamanna

Hafir þú á sl. tveimur vikum dvalið á svæði þar sem COVID-19 sjúkdómur gengur er mikilvægt að þú fylgist sérstaklega með heilsu þinni. **Veikist þú með hita, hósta og/eða öndunarörðugleika innan 14 daga eftir ferð frá því landi er þér ráðlagt að hafa samband við lækni.**

Á dagvinnutíma (frá kl. 08:00–16:00) getur þú hringt í heilsugæsluna og fengið að tala við hjúkrunarfræðing en utan dagvinnutíma er hægt að hringja í síma Læknavaktarinnar 1700 og fá ráðleggingar hjá hjúkrunarfræðingi. Við alvarleg veikindi er bent á neyðarlínuna 112.

Lista yfir núverandi áhættusvæði er að finna á [vef embættis landlæknis](#).

Ef þú hefur spurningar um þennan faraldur er þér bent á heimasíðu embættis landlæknis: [www.landlaeknir.is](#) og [vef Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar](#).



Health Alert Notice for International Travellers in Iceland Concerning the Novel Coronavirus (COVID-19)

Alert for Travellers

If you have been in risk areas for COVID-19 in the past 14 days you should monitor your health until 14 days have passed since leaving the area. **If you become ill with fever accompanied by cough, or difficulty breathing, you should consult a physician.**

If you fall ill with these symptoms while in Iceland please call 1700 from an Icelandic phone number or +354 544 4113 from a foreign phone where a health care professional will give you further information and guidance. The emergency services number in Iceland is 112.

For a list of current risk areas visit the Directorate of health [website](#).

If you have questions about this epidemic, please visit [www.landlaeknir.is](#) or the [WHO website](#).



Directorate of health
Chief Epidemiologist for Iceland

冰岛国际旅客健康警报通知 新型冠状病毒（2019年新型冠状病毒）

提醒所有旅客

如果您在过去 14 天内旅行过中国，尤其是武汉市，由于您曾暴露在新型冠状病毒的环境下，请务必在离开该地区 14 天内自我监控健康状况。如果您发烧且伴有咳嗽或呼吸困难等病症，请务必咨询医师。

如果您在冰岛停留期间出现这些病症，请致电 (+354) 544 4113 寻求专业人员提供更多信息与指导。冰岛紧急服务电话 112。

如果您没有出现这些病症，您可能不具传染性。如果对此传染病有任何问题，请访问 [www.landlaeknir.is](#) 或 [WHO 网站](#)。



Directorate of health
Chief Epidemiologist for Iceland